

37.- PHONG LÔI ÍCH ☰☷

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Lúc thịnh vượng, gia đình no ấm do công sức cha mẹ lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn, ra đời thành công, cũng có lúc suy sụp, nhưng cha mẹ vẫn bương chải sao cho con cái thành đạt.

II.- NHẬP THẾ

Quốc gia phú cường do nhà cầm quyền sốt sắn chăm sóc chu đáo đời sống toàn dân với kế hoạch soạn thảo công phu ngắn hạn và dài hạn, thực thi kết quả mỹ mãn, nhưng cũng có lúc suy vi khủng hoảng kinh tế, chánh quyền phải cố sức tiếp trợ dân chúng cho chóng sớm thoát qua, như cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ kéo dài mấy năm nay, Mỹ thiếu nợ hàng chục ngàn tỷ, nhưng vẫn cố gắng lo tròn an sinh xã hội, tài trợ cho các công dân thất nghiệp, chấn chỉnh nền kinh tế vươn lên.

III.- XUẤT THẾ

Càng tạo thiện nghiệp dồi dào càng xóa bớt ác nghiệp đã gây ra trong hiện kiếp và tiền kiếp, con người trong cõi trần luôn chịu ảnh hưởng luân hồi quả báo, đang hưởng thụ hạnh phúc là do tiền kiếp tạo nhiều thiện quả, đột nhiên bị thất sủng, sa đọa là do ác quả tiền kiếp tới hồi thực thi, khi thiện quả đã hết. Trái lại những kẻ khổ cùng được trúng số, hay nhận được tài sản bất ngờ là do ác nghiệp tiền kiếp đã hết, đến phần thiện quả ứng thực, như Thạch Sanh một cùng nhân săn bắn tiều phu, thế mà thiện quả tiến thực trở thành Phò Mã.

IV.- THẾ GIAN VẬN

Công việc từ thiện, ban ơn bố đức cho nhơn quần xã hội, cũng tương đương với Trời Đất dung dưỡng vạn vật sinh sôi nảy nở từ việc nhỏ đến việc lớn, nhưng khi tạo ác quả, tuy trong hiện kiếp chưa thực thi nhưng tái sinh kiếp vẫn phải trả quả, còn những người tạo ác quả ngày nay như Việt cộng, sẽ đền tội với quốc dân, nhưng cũng có kẻ trốn thoát, mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt, kiếp sau sẽ ứng hiện.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

An sinh xã hội là việc làm của chánh quyền, nhưng các hội từ thiện được chánh quyền cổ võ lại càng tốt, vì chánh quyền không thể bá ban vạn sự chu toàn nghiêm chỉnh được. Chính quốc gia an bình, xóa đói giảm nghèo là chánh sách trị an dân chúng, nhưng cũng còn bị kém khuyết nên mới có trộm cướp, băng đảng do ác tâm nhơn tạo lập ra để thụ hưởng để trở thành trùm buôn lậu, trùm băng đảng lừng danh quốc tế. Chính họ bày ra tứ đồ tường (Tửu, Sắc, Tài, Phiến) dụ dỗ con người sa đọa gây tội trạng khủng khiếp cho nhơn loại. Cảnh đời thịnh suy bỉ thái luôn luôn thúc đẩy nhơn loại vào trường chiến không lối thoát do lòng tham sân si hận, chỉ có diệt hết dục vọng và tịnh tâm hàm dưỡng thiện quả mới mong thoát được luân hồi tái sinh kiếp triền miên, mà con người vừa là nạn nhân, vừa là hưởng thụ nhân trên trần gian.